

# เอาจริงดี...!

## ป้ายท่าเหต-บริวารทำพิษ สัมพันธ์ "3 ป." ร้าวกว่าที่คิด



คำให้สัมภาษณ์ของ “บิ๊กตู” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถึงป้ายอวยพรเทศกาลสงกรานต์ของ “พีป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ที่บูพรมติดพริบพริบตามสองข้างทางต้อนรับผู้คนกลับถิ่นฐานบ้านเกิดว่า เป็นเรื่องปกติ มีกันทุกพรรค

ส่วนเรื่องซุบซิบว่า งานนี้ “พีใหญ่” อาจคิดไกลถึงขั้นแต่งตั้งเป็นนายกฯหลังเลือกตั้งหน้าเท่านั้น “น้องตู” ก็ปฏิเสธแทนตามสูตรว่า “ท่านก็ยืนยันร้อยครั้งว่าท่านไม่ใช่นายกฯ พล.อ.ประวิตร ท่านก็พูดแบบเดิมทุกครั้ง ไม่เคยสงสัยเรื่องนี้ ไม่มีอะไรที่จะทำให้ผมแตกคอกันได้ทั้งสิ้น ไม่มีอะไรทั้งสิ้น ท่านก็บอกผมว่า ท่านก็ยินดีและสนับสนุนนายกฯ ตลอดไป”

น่าสนใจว่าก่อนจะมีคำถามถึงนายกฯ ก็เป็นคนใน “ค่ายพลังประชารัฐ” ที่ “ร้อนตัว” ออกมาแก้ต่างล่วงหน้าว่า ป้ายอวยพรของหัวหน้าพรรคไม่มีนัยซ่อนเร้นใดๆ แค่อยากส่งความปรารถนาดีไปถึงคนไทยทุกคนก็เท่านั้น รวมทั้งการันตีว่าความสัมพันธ์ของ “พีน้อง 3 ป.” ยังแน่นแฟ้น อย่ามาเลี่ยมเลียให้ยาก

หาก “คนพลังประชารัฐ” ไม่พูดเอง ก็แทบไม่มีใครคิดเมื่อพูดขึ้นมาก่อน ก็ไม่ต่างจาก “ชีนา” ให้คนคิดตาม

ในอารมณ์รู้ดีว่า ความสัมพันธ์พี่น้อง 3 ป. ชั่วโม่งนี้ฉาบเคลือบไป “ความหวาดระแวง” มีเครื่องหมายคำถามตามติดไปในทุกความเคลื่อนไหว

โดยเฉพาะรายของ “พีป้อม” ที่หลังเข้าการเมืองเต็มตัวทำเอา “2 น้องชายนอกไส้” มองตารู้กันว่า “พีป้อมไม่เหมือน



เดิม”

อีกทั้งหลายๆ แอ็กชันของ “พีใหญ่” ก็ทำ “น้องรอง-น้องเล็ก” ต้องร้องว่า “อึหยงะ” พร้อมกัน อย่างการขึ้นป้ายสวัสดิ์ปีใหม่ไทยที่ว๊ากไปก็เช่นกัน ที่ทำเอา “บิกตู-บิกป็อก” อุดตามในใจไม่ได้ว่า ต้องการสื่ออะไร

เพราะการติดป้ายอวยพรปีใหม่ไทยของ “ประวิตร” ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชาชน คล้ายเป็น “เดจาวู” ให้นักไปถึงเหตุการณ์หลัง “กบฏผู้กอง” เมื่อปลายปีกลาย ที่जू่า “หัวหน้าป้อม” ก็พิตเปรี๊ยะ โดดลงพื้นที่ตรวจพื้นที่น้ำท่วมเป็นว่าเล่น โดยมี ส.ส.คอนพรรคเป็นแบ็กกราวนด์

จนถูกมองว่า มีความพยายามเซตฉากเพื่อ “วัดพลัง” กับ “นายกาตู” ที่ยามลงพื้นที่ไว้ ส.ส.ไปต้อนรับในช่วงนั้น

ไม่พ้นถูกมองว่า อวยพรปีใหม่ไทยที่มี “ลุงป้อม” เป็นพรีเซ็นเตอร์วอนนี้ เป็นการบลัฟ “ลุงตู” ไปในตัว

แน่นอน หลายคนอาจตั้งคำถามว่า อีแค่เรื่องป้ายทำไมถึงต้องทำเป็นเรื่องใหญ่โตและวิเคราะห์กันว่ามีนัยทางการเมือง ก็ต้องตอบว่า ป้ายดังกล่าวให้ความรู้สึกว้า “ลุงป้อม” พร้อมทั้งจะเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากเป็นฐานสนับสนุน “น้องตู” มาอย่างยาวนาน

พูดกันไปไกล จน “ลุงป้อม” คงคิดว่า ขึ้นป้ล่อยปมป้ายสงกรานตีให้คาใจก็อาจเสียการใหญ่ ตามประสาคนอยู่ด้วยกันมานาน อ่า่นไม่ยกว้า น้องๆนึกคิดอย่างไร ก็เลยประสาน “ทางลับ” ให้ทางกระทรวงคมนาคม ไปเก็บป้ายออกบ้าง จะได้ไม่ “จ้่าจ้่า” คนกันเองมากเกินไป

ที่ว่า “ลุงป้อม” ติดเอง เก็บเอง เพราะหากไว้ “ใบสั่ง” มีหรือแค่ระดับ “แขวงทางหลวง” จะหาญกล้าไปเก็บป้ายที่พะยี่ห้อ “หลวงพ่อบ้อม” รองนายกาตูในรัฐบาลปัจจุบัน กระทั่งต้นสังกัดกระทรวงคมนาคม ในอาณัติของ “ค่ายเศรษฐกราว” พรรคภูมิใจไทย ถ้าไม่มีรายการคุณขอมมา ก็คงไม่เข้าไปยุ่ง

ทำไปทำมาแม่จะเป็นช่วงปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ประเด็นการเมืองไม่ควรจะร้อนแรง อีกทั้งยังไฟกัสลังคมย้งเบนไปที่สนามเลือกตั้ง กทม. แต่ความเคลื่อนไหวในระดับอำนาจยังมีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ “หลังฉาก” ที่หักเหลี่ยมเหนือคนกันไม่หยุด

ย้อนไปหน่อยก็เกมย้อยุด “พรรคเล็ก” ที่ปั่นจนเป็นประเด็นอยู่ร่วมเดือน ทั้งที่ไม่มีวาระลงมติอะไรให้หวาดเสียว แต่ก็ทำให้ “3 ลุง” ต้องลงทูนเจียดเวลาไปปั่นหน้า ร่วมมวงดินเนอร์ทั้งพรรคร่วมๆ-พรรคเล็ก เพื่อสร้างภาพพระซัซอำนาจ ทั้งที่ไม่ใช่กิจวัตรที่ชินชอบ

ครั้งนั้นก็มีความเคลื่อนไหวแปร่งๆ เมื่อมีความพยายามจัดโต๊ะวงดินเนอร์ โดย “เฮียหมา” พิเชษฐ สุทธิธวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่รู้กันว้าเป็น “ลูกพี” ของบรรดาพรรคเล็ก ที่เพิ่งย้ายมาสังกัดพรรคพลังประชาชน เป็นคนออกหน้าอ้างชื่อว้า “บิกป้อม” สั่งยกเลิกนัดหมายดินเนอร์พรรคเล็ก

ทำเอา “ทีมนายกาตู” ต้องประสานว้าว่า ยังคงยืนยันตามนัดหมายเดิม และก็ไปกินข้าวผ่านพันกันไปอย่างราบรื่น น้าคิดไม่น้อย ที่รายการผิตคิดว้าวันนั้น “หัวหน้าป้อม” กลับไม่คาดโทษหรือตำหนิ “เฮียหมา” แม่แต่คำเดียว

อาจเพราะบังเอิญที่ “เฮียหมา” สนิทสนมกับ “ผู้กองนัส” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทยก็เป็นได้

เป็น “ผู้กองนัส” ที่วันหนึ่งถูกวางสถานะเป็น “โจทก์เก่า” ของ “นายกาตู” ที่ล่าสุดมีกระแสข่าวว้า ควง “มาตามหม่อม” นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรียญกัพรคพลังประชารัฐ กลับเข้าไปประจำการเค็ยข้าง “นายป้อม” ในฐานะบัญชาการ “มูลนิธิปารอยต่อว้า” อีกครั้งแล้ว

โดยที่ “ธรรมนัส” ทำหน้าที่วางกลเกมการเมือง ส่วน “นฤมล” ก็คอยจัดแจงคิวเข้าพบ และประกบข้าง “นาย” ในทุกวงสนทนา

จากที่หายห่างไปพักใหญ่ ช่วงที่ “ทีมผู้กอง” ลีริรวม 21 ส.ส.เดินเกม “ซัซตัวเอง” ออกจากพรรคพลังประชารัฐ ส่วนตัวคู่อ้อย่าง “นฤมล” ที่ไว้แก้อ้ว ส.ส.รองกัน กลับขอสิงสถิตอยู่ที่นี่เดิม

ทั้งที่เป็นแค่เสียงลือเสียงเล่าอ้าง แต่กลับทำให้ “ดร.ส้ม”



พัชรินทร์ ขำศิริพงษ์ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ ที่ไม่นิยมพูดเรื่องการเมือง ต้องส่งข่าวแก่ต่างกลางดึกว้า “ธรรมนัส-นฤมล” ไปตามประกบ “หัวหน้าป้อม” นั้นไม่เป็นความจริง

อาจดูพยายามกลบข่าวลือ กลับกันก็เหมือนกระพ้อให้คิดว้างานเนี้ยวจะ “มีอะไรในกอไผ่”

เพราะหากคนนอกลวงรู้ความเคลื่อนไหวในมูลนิธิปารอยต่อว้า มีหรือที่ “ประยุทธ์” ที่มีบ้านพักอยู่ในรั้ว ร.1 รอ.เหมือนกันจะไม่รู้

เอาเข้าจริง “บริวาร” อย่าง “ธรรมนัส-นฤมล” ก็เป็นประเด็นล้าคัญที่ทำให้พี่น้อง 3 ป. “เคลงใจ” กันมา ตั้งแต่ครั้ง “กบฏผู้กอง” ช่วงลงมตอกิปลายไม่ไว้วางใจตั้งแต่เดือน ก.ย.64 ที่ทำเอา “บิกตู” เกือบโดนเนือกคาสภา

ก่อนที่ “ธรรมนัส-นฤมล” ต้องตกสวรรค์ถูกลบออกจาก รมช.เกษตรและสหกรณ์ และ รมช.แรงงาน ตามลำดับ ที่ล้าคัญการเดินเกมของ “กบฏผู้กอง” ในครั้งนั้น ก็ลือกเข้าถลัมไปที่การทำหน้าที่ของ “บิกป็อก” ในฐานะ รวม.มหาดไทยเสียด้วย ตามข่าวว้า มีความพยายามกดต้นให้ “นายกาตู” ยอมคายแก้อ้ว มท.1 ให้ “บิกป้อม” ไปนั่งแทน

แต่แม่จะปลดออกจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ทว้า “หัวหน้าป้อม” ก็ยังกางปีกปกป้องทั้งคู่ว้ามีตำแหน่งในพรรคพลังประชารัฐ ไม่จัดการให้เด็ดขาดอย่างว้า “บิกตู-บิกป็อก” อยากให้เป็นสขัอันให้เห็นว่ากรวางตัว-วางใจของ “พีป้อม” ไม่เหมือนเดิม ทั้งการบริหารจัดการ “ค่ายพลังประชารัฐ” ที่แม่ไม่มี “ธรรมนัส” แล้ว แต่ก็ลือกดึง “เสธ.โย” พล.อ.กฤษณ์โยธิน





**ศศิพัฒน์พงษ์ และ "บิกอืด" พล.อ.ธัญญา เกียรติสาร** 2 นายทหารมือทำงานเข้าป็นกรรมการบริหารพรรค โดยไร้โควตา "บิกตู"

เหมือนตัดดวงจรไม่ให้ "ประยุทธ์" เข้ามายุ่งเกี่ยวพรรคพลังประชารัฐอย่างสิ้นเชิง เพื่อบีบให้ "นายกา หลงตู" อยู่ในสถานะ "ขาลอย" ไร้ฐาน ส.ส.สนับสนุน

ทำเอา "เสี่ยโต" พี่ระพันธ์ุ สาธิรัฐวิภาค ที่ปรึกษา นายกา ที่สแตนด์บายรอเสียบตำแหน่งใหญ่ตามที่รับปากกันเอาไว้ ต้องลาออกจากพรรคไป

หรือการผลักดัน "นฤมล" ที่ควรจะหมดขนาดที่บวงจรอำนาจ ไปกินตำแหน่งสำคัญอย่างกรรมการสรรหาผู้สมัคร ส.ส.อีกด้วย

กระทั่งการเข้ามาของ "เสี่ยโต" อภิชัย เตชะอุบล อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ที่วงในรู้ดีว่าเป็นนายทุนสายใกล้ชิดกับ "บิกป๊อด" พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีต ผบ.ตร. น้องชาย พล.อ.ประวิตร ที่ว่ากันว่า เคยไม่เข้ากับ "นายกา ตู" เข้ามายู่ในพรรคพลังประชารัฐ

โดยอ้างกันว่าเพื่อให้ "เสี่ยโต" มาชูปตัวเพื่อเตรียมเป็นรัฐมนตรีในโควตาของ "บิกป้อม"

ไม่เท่านั้นการเปิดเบอร์คดีใหม่ "พรรคเศรษฐกิจไทย" ที่มี "บิกน้อย" พล.อ.วิษณุ เทพหัสดิน ณ อยุธยา คนสนิทของ พล.อ.ประวิตร และอดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ ที่เป็นอีกคนในเครือข่าย "บิกป้อม" ที่ไม่ลงให้กับ "บิกตู" ไปเป็นหัวหน้าพรรค และมี "ธรรมนัส" เป็นเลขาธิการพรรค

ที่ว่าไปเป็นตัวละครสำคัญที่ปรากฏอยู่ใน "บัญชีดำ" ของ "นายกาตู" ถูกหมายหัวเป็น "ผู้ก่อการกบฏผู้กอง" แทบทั้งสิ้น คิดเป็นอันลำบากเมื่อผู้ที่ตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับ "นายกาตู" กลับไปกลายเป็นว่า พวกที่รายล้อม "บิกป้อม" ราวกับศูนย์รวม "หอกข้างแคร่" ของ "บิกตู" อย่างไม่อย่างนั้น

ในขณะที่ที่นั่งทับพรรคพลังประชารัฐไม่ยอมมลุก โดยที่ไม่ให้ "น้องตู" เข้ามามีส่วนร่วม "ลุงป้อม" ก็ยังไม่เห็นที่ท่าจะสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการเมืองในนามพรรคพลังประชารัฐ ที่ถูก "เตะเบรก" ให้รอก่อน

ผิดกับ "พรรคเศรษฐกิจไทย" ที่ยามดีดีถึงจัดกิจกรรมทางการเมืองเต็มที่ กระทั่งประชุมชกชวกว่าอย่างเห็นได้ชัด จนหากตัดเรื่องจำนวน ส.ส.ออกไป ดูแทบไม่ออกว่า อันไหน "พรรคหลัก" ไหน "พรรครอง"

น่าสนใจไม่น้อยว่า จังหวะหวนคืนสู่อาณาจักรมุลนิธิ ปราบรอยต่อฯ ของ "ธรรมนัส-นฤมล" กับดรามาคลิบหลุดกรณีปราบหวยออนไลน์ของ "แรมโบ้อีสาน" เสกสลก อัดดาวงด์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ผู้บารณาตัว เป็น "สายตรงนายกา" พอดิบพอดี

ข่าวว่า "ลุงป้อม" เป็นคนส่งคลิบให้ "บิกตู" ดูก่อนจะตกเป็นข่าว แต่เมื่อไม่มีเอ็กชันใดๆ ออกจากตึกไทยคู่ฟ้า ก็เลยบรรเลงจนเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์

แถม "มาดามรี" จรีพร ลิษฐไพเราะ ตำแหน่งประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่เป็นคู่สนทนากับ "แรมโบ้" และยอมรับว่าถูกแอบบันทึกมาจากฝั่งของตัวเองนั้น ก็สนิทสนมกับ "ธรรมนัส-นฤมล" เป็นพิเศษ

โดยตำแหน่งข้าราชการการเมืองที่ได้มาก็ได้สมัยที่ "นฤมล" เป็น รมช.แรงงาน เป็นผู้เซ็นรับรองเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ หรือไม่นานมานี้เมื่อวันที่ 14 มี.ค.65 "จรีพร" ก็เพิ่งนำคณะว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ร้อยเอ็ด และจังหวัดในภาคอีสาน ไปต้อนรับ "ธรรมนัส" ในฐานะเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย ที่ลงพื้นที่ร่วมงานบุญที่ จ.ร้อยเอ็ด มาหยกๆ

จนเมื่การวิเคราะห์ไปไกลว่า "ธรรมนัส" ที่เคยได้ชื่อว่าเป็นขาใหญ่ในวงการลอตเตอรี อาจรู้เห็นกรณีคลิบหลุด "แรมโบ้" ไม่มากก็น้อย



ส่วนใครจะได้ประโยชน์จากการฉีกคลิปหลุดไม่ทราบได้ แต่หากเป็นผู้ไม่นิยมชมชอบ "ประยุทธ์" ต้องบอกว่า ได้กินสองเตียง ทั้งทำให้นายกฯ หม่นหมองไปกับบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการหาผลประโยชน์ของคนใกล้ชิดแล้ว

ยังสกัดดาวรุ่ง "พรรครวมไทยสร้างชาติ" ไปในตัว เพราะ "เสกสกล" ที่ลาออกจากพรรคพลังประชาชนไปแล้ว ออกหน้าเป็นผู้ก่อการพรรคที่ว่า และคาดว่า "เสี่ยตุ้ย" ที่ผิตหวังจากพรรคพลังประชาชน จะถูกวางตัวไปเป็นหัวหน้าพรรคใหม่ของ "ค่ายรวมไทยสร้างชาติ" ที่ถูกคาดหวังว่าจะเป็น "พรรคลุงตุ้" แห่งใหม่

ขนาด "เสี่ยโทนี่" ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกกฯ ยังคลับเฮาส์มาเสี่ยมว่า คลิปหลุด "เรมโบ้" เหตุมาจาก "เกาเหลา 3 ป." เพราะถือหางกันคนละ ป. อยู่กันคนละพรรค

และการหวนคืนสู่อาณาจักรมูลนิธิปารอยต่อฯของ "ธรรมนัส-นฤมล" ยังตามมาด้วยกระแสข่าวว่า มีข้อเสนอจาก "พี่ป้อม" ไปถึง "น้องตุ้" ให้ปรับคณะรัฐมนตรี หลังเว้นว่าง 2 แก้วเดิมของ "ธรรมนัส-นฤมล" มานาน

ไม่เพียงเติมเต็ม 2 แก้วที่ว่าง แต่ใช้โอกาสนี้หรือใหญ่ จัดทัพครั้งสุดท้ายก่อนถึงการเลือกตั้งในอีกไม่ถึงปีข้างหน้า

เป้าหมายไม่พ้น "กระทรวงมหาดไทย-กระทรวงพลังงาน" ที่ยามมีการปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อใด ก็กระเพื่อมไปที่ 2 กระทรวงเกรดเอที่ว่านี้ทุกครั้ง

แม้ความสัมพันธ์ของ "พี่น้อง 3 ป." ของ "บิกตู-บิกป้อม" รวมไปถึง "บิกป็อก" พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทยนั้นอยู่ในระดับ "รักกันจนกว่าจะตายไปข้าง" ก็จริง

แต่ก็มีปัจจัยแทรกอย่าง "บริวารรอบตัว" โดยเฉพาะหลังจากที่ "บิกป้อม" รับหน้าเสื่อมากำกับพรรคการเมืองฐานอำนาจให้

เพราะในขณะที่ "บริวาร" ยกให้ "ลุงป้อม" เป็น "นาย" เป็น "พ่อ" แต่กับ "บิกป็อก-บิกตู" กลับโดนทำร้ายบ่อยครั้ง โดยแก้ว รมว.มหาดไทย ถูกทำร้ายมาตั้งแต่ต้นทอมรัฐบาล มักมีข่าวความไม่พอใจจากภายในพรรคพลังประชาชนที่ต้องการให้ "หัวหน้าป้อม" มานั่งเป็น "ม.ท.1" ที่เอื้อต่อการทำการเมืองของพรรคมากกว่าแทน

มีการบ่นเสียงดังว่า ไม่สามารถฟังฟังไกลไกลจาก "กระทรวงคลองหลอด" ได้เลยในยุคของ "บิกป็อก" ที่ลอยตัวเหนือการเมือง ยิ่งกว่า "นายกฯ ตุ้" เสียอีก

หนักเข้าถึงขั้นมี ส.ส.บางคน "แตกตัน" ในการประชุมพรรคพลังประชาชนว่า ส.ส. พรรคพลังประชาชน มี "นาย" แค่ 2 คนเท่านั้น คือ "นายป้อม" และ "นายตุ้" จน "บิกป้อม" ที่ร่วมประชุม ต้องปรามลูกพรรคแทบไม่ทัน

ขณะที่กระทรวงพลังงานนั้นเป็น "ขุมทรัพย์" ที่ฝ่ายการเมืองหมายปองอยู่แล้ว ท่ามกลางกระแสข่าวว่า "หัวหน้ารัฐบาล" เริ่มมีคำถามถึง "ใครบางคน" ที่ระยะหลังข่าวหนาหูว่า หันไป "แทงเตียง" อีกข้าง ไม่ "แทงใต้" เหมือนเคย สบช่อง "พี่ใหญ่" ที่รับหน้าเสื่อด้านการเมือง ใช้เป็นข้ออ้างว่า จำต้องขอ "กระทรวงขุมทรัพย์" มาใช้ทุน "กระสุน" ก่อนเข้าสู่ฤดูกาลเลือกตั้ง

หากฟังว่าเป็นรีเคอร์สดีของ "บิกป้อม" เอง ถือเป็นข้ออ้างที่ฟังขึ้นสำหรับคนที่รับผิดชอบงานด้านการเมือง เพื่อเป็นฐาน

ในการต่อยอดอำนาจออกไปอีกสมัย

แต่เมื่อเบื้องหลัง "พี่ป้อม" มีเงาของ "บริวาร" ยืนทะมึนอยู่ ใครเป็น "บิกตู" ก็คงวางใจได้ยาก

หรือแม้แต่ความพยายามยึด "เสี่ยโต-อภิชัย" เข้ามาเป็นเสนาบดีในโควตานายทุนคนใหม่ของพรรคพลังประชาชน ก็อยู่ในจุดที่วางใจได้ยากเช่นกัน

จริงอยู่ช่วงขวบปีสุดท้ายของรัฐบาล บวกกับที่นักรัฐมนตรีว่างงานอยู่ 2 แก้ว ก็เป็นโอกาสเหมาะที่จะปรับคณะรัฐมนตรี

อ่านต่อหน้า 6 ▼

เพื่อขั่นหนอต-จูนเครื่อง กันใหม่ซักตั้ง

ทว่า เปิดประเด็นหมกก็พุ่งเป้าเข้าไปที่แก้ว รมว.มหาดไทย เหมือนที่เคยพยายามมาตลอด ก็จับได้สี่ห้าไม้ยกกว่า เป็นไอเดียของใคร

เมื่อ "พี่ป้อม" เลือถือหาง "บริวาร" มากกว่า "พี่น้องนอกไส้" ที่ร่วมเป็นตายกันมาไม่เลิก ก็ทำเอาวงกินข้าว 3 ป. วันนีขาดหาย "สมาชิกถาวร" ไปแล้ว 1 หนอ บรรยากาศในรั้ว ร.1 รอ. ไม่อบอุ่นพร้อมหน้ากันเหมือนเคย

หลังจากที่ระยะหลังพยายามสร้างภาพจัดฉากล้อมวงกินข้าวหุงหนึ่ง 3 คนพี่น้องถึบ แมตซ์ล่าสุดเดือนก่อนที่ถึงกับ

สร้างสตอรี่ว่า "พี่ป้อม" ลงครัวจัดเมนูเด็ดกึ่งทอดกระเทียมเล็รพี่น้องๆ พร้อมปล่อยรูป 3 คนใส่แสงกันเงในวงข้าวออกมามีคนเดียวกับชินงนรดน้ำดำหัวเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ที่ทำเนียบรัฐบาล ที่ "น้องตุ้-น้องป็อก" เข้าคิวไปรดน้ำอวยพร "พี่ป้อม" แบบมีนตึงพอสสมควร เพราะใจที่ให้กันไม่เหมือนเดิม เป็นเช่นนี้แล้ว หาก "พี่ป้อม" ยังปลดเปลื้องเรื่อง "บริวาร" ให้ "น้องรอง-น้องเล็ก" หายคลางเคลงใจไม่ได้ ก็ฝากล่าวว่า รัฐบาล 3 ป. จะไปต่ออีกสมัยตามแผนยุทธศาสตร์ลำบาก

แต่หาก "พี่ป้อม" คิดการใหญ่ หวังเถลิงอำนาจในฐานะนายกฯ ด้วยตัวเองตามแรงยุของคนข้างตัว ก็เป็นอีกเรื่อง

ถ้าเอากันอย่างนั้น ก็จำต้อง รบกันเอง-แข่งกันเอง ภายใต้กติกาบัตร 2 ใบ ที่รู้ทั้งรู้ว่าสู้ "ชั่วทักษิณ" ลำบาก ก็เตรียมรูดมานเปิดฉาก "ตำนาน 3 ป." กันได้เลย

เลือกตั้งรอบหน้าเดิมพันความเป็นความตาย หาก "3 ป." ไปไม่ถึงฝั่งฝัน หลุดจากอำนาจไป ลงจากหลังเสือไม่ทันตั้งตัว ราชการเช็กบิลคงยาวเป็นหางว่าว

ความเป็นไปของ "พี่น้อง 3 ป." จะจะเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้หรือ หรือจะตกม้าตายจอดป้ายตั้งแต่สมัยนี้

คงอยู่ที่การตัดสินใจของ "พี่ป้อม" แต่เพียงคนเดียว ■